

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังเฟดเปิดช่องอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังถูกกดดันจากการส่งสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่แม้จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไป แต่ก็มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้

*ดอลลาร์รักษาช่วงบวกเล็กน้อย ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากนางเจเน็ต เกลเลน ประธานเฟด ระบุว่า อัตราดอกเบี้ยอาจจะปรับขึ้นเร็วขึ้นถ้าตัวเลขจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้น

*ในการแถลงต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาวานนี้ นางเยลเลนได้ปกป้องจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นขณะนี้ โดยระบุว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ ขณะที่สัญญาณเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนั้น ยังไม่เพียงพอสำหรับเฟด ที่จะเร่งแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*แต่นางเยลเลน ยอมรับว่า จุดยืนดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลง ถ้าตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้

*ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและราคาบ้านที่พุ่งเกินคาดของอังกฤษ ทำให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางอังกฤษจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ และทำให้ปอนด์พุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ

*ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลง ขณะที่แนวโน้มระยะใกล้ของสกุลเงินดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจจากจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของทั้งสองประเทศ โดยหากข้อมูลของจีนออกมาน่าผิดหวัง จะสร้างแรงกดดันต่อทั้งดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.170 บาท

*09.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.155/165 จาก 32.14/16 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.13/20 จาก 32.13/15 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.74/76 จาก 101.68 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3567/69 จาก 1.3571 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"บาทเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย จากการแถลงของเยลเลน ที่โดยภาพรวมๆ อาจจะเหมือนว่ายัง dovish(ผ่อนคลายนโยบายการเงิน) แต่พอมีประโยคทำนองว่า ถ้าหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีขึ้นแรงๆ ก็พร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยแบบทันทีได้เหมือนกัน ก็ทำให้ตลาดระมัดระวังกันมากขึ้น" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังนักลงทุนมองว่า ค่าแถลงของประธานเฟดเมื่อคืนนี้ เปิดทางให้เฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาดไว้ หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีขึ้นมากกว่าที่เคยประเมิน อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์ มองว่า ปัจจัยดังกล่าวจะยังไม่ทำให้กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าภูมิภาคในช่วงนี้ ชะงักลงไป แต่จะทำให้ให้นักลงทุนมีความระมัดระวังต่อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงต่อจากนี้ไปมากขึ้น

ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ให้แนวรับไว้ที่ 32.20 และแนวต้านที่ 32.10

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้